

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10295
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 27 ก.ย. 2565 9:25 น

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๕๖๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๐๒๗๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางเสริมสร้าง
ศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพ
การคลังท้องถิ่น) และแนวทางการขับเคลื่อน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ

๒. เห็นควรให้มอบหมายกระทรวงการคลัง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ นำแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลัง
ท้องถิ่น) ไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินสถานะด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น และให้ประเมิน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประเมิน
และให้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ครอบคลุมทุกประเภท ยกเว้น อปท. รูปแบบพิเศษ
ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในปีถัดไปควรทำการประเมิน อปท. ให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
เพื่อจะได้ตรวจสอบสถานะด้านการคลังและงบประมาณของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งควรมี
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางการประเมินให้กับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อให้การประเมินเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน

๒.๒ ในกรณีที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพบประเด็นที่ควรเพิ่มความเข้มแข็ง
ปัญหา หรือข้อจำกัดจากการประเมินสามารถให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
โดยตรงหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๓ นำข้อมูลเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชน ภายใน
จังหวัดได้รับทราบเพื่อร่วมกันส่งเสริมผลักดันให้ อปท. มีศักยภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/๓. กระทรวง ...

๓. กระทรวงการคลังในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น ควรมีการจัดทำระบบการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและอยู่ในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศมีขั้นตอนการให้ข้อมูลสำหรับการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสะดวก ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail: Surapol@nesdc.go.th